

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ("สำนักงาน คปภ.") เล็งเห็นความสำคัญในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าให้ความยินยอมตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการของสำนักงาน คปภ. ในเรื่อง การสมัครเป็นพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และลูกจ้าง ของสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงาน คปภ. กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

○ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล

○ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อคัดกรองผู้สมัคร

○ ข้อมูลชีวภาพ เพื่อการยืนยันตัวบุคคล

(หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ความยินยอมในข้อนี้ หรือถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ. อาจไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจไม่สามารถใช้บริการของสำนักงาน คปภ. ได้อย่างเหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการตามกฎหมายใด ๆ ที่สำนักงาน คปภ. หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงอาจเป็นผลให้สำนักงาน คปภ. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนได้)

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาการขอความยินยอมข้างต้น ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. แล้ว ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ที่ www.oic.or.th

ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่สำนักงาน คปภ. ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สำนักงาน คปภ. สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. แล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ภายใต้ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของข้าพเจ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม
